



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๖ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๒๕ มูลค่าข่าว ๑๓๕.๗๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สาวไทยเชื้อจีน 'น้องแบม' ซิง 'มิสไชนีส อินเตอร์ฯ'

เริ่มดักวาชใหม่แห่งปีมะเมีย สถานีวิทยุ โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเดิมส่งตัวแทนสาวไทยไปประชันความงามกับสาวสวยทั่วโลก ในการประกวดมิสไชนีส อินเตอร์เนชันแนล เพจันท์ 2014 ที่จัดโดยกองประกวดทีวีบี ฮองกง ในวันที่ 26 มกราคม

สาวไทยเชื้อสายจีนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย คนที่ 21 ที่จะเดินทางไปประกวด ได้แก่ "แบม" เปรมีนทร์ หันแก้ว ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทยสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อายุ 22 ปี สูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

เธอคนนี้เป็นสาวมากความสามารถ โดยเฉพาะ "การยิงปืน" ที่ฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็ก โดยเจริญรอยตามคุณแม่ที่เป็นตำรวจหญิง เรียกได้ว่า "ลูกไม่หั่นไม่ไกลต้น" อีกทั้งยังเคยเดินแบบ และแสดงละครเวทีคอม ชูด "นักร้องนัด" อีกด้วย

ในการประกวดครั้งนี้ สาวแบมเตรียมตัวฝึกภาษาจีนกับ เหล่าซือผู้เหอ หนาน ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาจีนโรงเรียน



ศึกษาภาษาจีนมเก็ด (MA-ED) เพื่อตัวเพิ่มการใช้ภาษาจีน ทั้งจีนกลางและกวางตุ้ง การตอบคำถามบนเวทีประกวด พร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนด้วย

นอกจากนี้ เหล่าซือผู้ยังได้ตั้งชื่อที่มีความไพเราะและมีความหมายดีๆ ให้แก่น้องแบมว่า Lin Pei Min (หลิน เพ่ย หมิ่น) หมายถึง ผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรียวว่องไวในตัว

และขาดไม่ได้ในการประกวดเวทีนี้ คือการแสดงทางวัฒนธรรม สาวคนนี้ได้เตรียมการแสดงรำกลองยาวไปโชว์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสวยงาม นอกจากนี้ ยังเตรียมการแสดงอุปรากรจีนหรือจิวกวางตุ้งไปด้วย เพื่อเป็นการแสดงความสามารถแบบผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนที่มีความกลมกลืน

ทั้งนี้ สาวแบมจะเดินทางไปเก็บตัวและพบสื่อมวลชน และทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดทีวีบี ฮองกง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม และจะประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 มกราคม รายละเอียดเพิ่มเติม ทางช่อง 3 จะประสานข้อมูลกับกองประกวดทีวีบี ฮองกง และจะนำข้อมูลมาเสนออย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารการประกวดได้ทางเว็บไซต์ [thaitv3.com](http://thaitv3.com)